

สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๒

ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๒

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเปาะเส้ง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ผู้เข้าประชุม ๙ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายณรงค์ฤทธิ์ รงโตะ	ประธานสภา	ณรงค์ฤทธิ์ รงโตะ	
๒	นายสีอเมง มะแซ	รองประธาน ๓	สีอเมง	
๓	นายช็อกกีพลี สาและ	สมาชิกสภา	ช็อกกีพลี สาและ	
๔	นายแวดาโอ๊ะ คูเซ็ง	สมาชิกสภา	แวดาโอ๊ะ	
๕	นายกูหะรง รงโตะ	สมาชิกสภา	กูหะรง รงโตะ	
๖	นายการัง เจ๊ะซู	สมาชิกสภา	การัง	
๗	นายการิยา จินตรา	สมาชิกสภา	การิยา	
๘	นายมะคือเร๊ะ แวกาจิ	สมาชิกสภา	มะคือเร๊ะ	
๙	นางสาวสมศรี มุสิกศิริ	เลขานุการสภา	สมศรี	

ผู้เข้าร่วมประชุม ๒ คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางสาวสมศรี มุสิกศิริ	ปลัด อบต. ปฏิบัติหน้าที่	สมศรี	
๒	นายชอพีร์ เจ๊ะสมิ	นายก อบต. หน.สำนักปลัด รักษาการ จนท. วิเคราะห์	ชอพีร์	

ผู้ไม่มาประชุม - คน

เปิดประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น.

ประธานสภา ๓ บัดนี้สมาชิกสภา ๓ มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเปิดการประชุมสภา อบต. ซึ่งเป็นการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ซึ่งจะได้ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ

๑.๑ รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบล เปาะเส้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ประธานสภา ด้วยผู้บริหารได้เสนอแบบรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อบต. เปาะเส้ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้สภาได้ทราบอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือน ธันวาคม/...

อันวาทของทุกปี ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๓) พ.ศ.๒๕๖๑
 ข้อ ๓๐ (๕) จึงขอให้สภา อบต. ได้รับทราบและได้เสนอความคิดเห็นหรือการตั้ง
 ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นในสภาท้องถิ่นแล้วส่งให้กรรมการพัฒนา
 ท้องถิ่นได้รับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจากสภาท้องถิ่น
 ต่อไป ตามแบบรายงานผลที่ได้ส่งให้สภาได้พิจารณาได้ศึกษาล่วงหน้าแล้ว สำหรับ
 ในรายละเอียดของการติดตามและประเมินแผนขอให้หัวหน้าสำนักงานปลัดวิกรจากาว
 นักวิเคราะห์นโยบายและแผนของ อบต. ได้ชี้แจงให้สภาได้ทราบด้วยครับ
 ขอเชิญครับ

ทน.สป. ขอบคุณครับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยที่ มท. ๐๔๑๐.๓/ว ๖๗๓๒ ลงวันที่ ๖ พฤศจิกายน
 ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กร
 ปกครองส่วนท้องถิ่นว่าด้วยการจัดทำแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้
 กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนของ อบต. โดยคณะกรรมการ
 ติดตามและประเมินผลแผนมีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนแล้ว
 รายงานต่อผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลแผน
 ต้องติดตามอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง ภายในเดือนอันวาทของทุกปี เหตุที่ต้องมีการ
 ติดตามและประเมินผลแผน เพราะการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือที่
 จำเป็นในการปรับปรุงประสิทธิภาพของโครงการที่ดำเนินการอยู่ว่าโครงการได้รับ
 ประโยชน์หรือได้รับน้อยกว่าที่ควรจะเป็นและเป็นกลไกในการตรวจสอบการทำงาน
 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้เกิดความโปร่งใสเป็นเข็มทิศที่จะชี้ได้ว่า
 การพัฒนาท้องถิ่นจะไปในทิศทางใดสำหรับในรายละเอียดของโครงการว่าการพัฒนาใน
 แต่ละด้านเน้นการพัฒนาไปในด้านไหนที่เปอร์เซ็นต์ปรากฏอยู่ในแบบรายงานผลการ
 ติดตามและประเมินผลแผนของ อบต.เปาะเส้ง ที่ได้ถ่ายเอกสารแจกให้กับสมาชิก
 ทุกท่านได้ทราบล่วงหน้าแล้วครับ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

มีใครจะสอบถาม เสนอความคิดเห็น หรือเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่นของ อบต.
 เปาะเส้ง ประจำปี ๒๕๖๒ อีกบ้างไหมครับถ้าไม่มีทุกคนรับทราบตามที่ผู้บริหาร
 เสนอ

มติที่ประชุม

รับทราบ

ประธานสภา

๑.๑ รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ด้วยผู้บริหารได้ดำเนินการสรุปกิจกรรมและโครงการที่ อบต.ได้ดำเนินการ
 ในปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ซึ่งได้ดำเนินการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
 พ.ศ.๒๕๖๒ พร้อมกับสรุปงบประมาณค่าใช้จ่ายในการพัฒนาท้องถิ่นตามนโยบาย
 ที่ได้แถลงต่อสภาและได้ขออนุมัติต่อสภา ในการให้ความเห็นชอบข้อบัญญัติ
 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๒ เมื่อสิ้นปีงบประมาณผู้บริหารก็ต้องสรุป
 งบประมาณค่าใช้จ่ายแต่ละด้านให้สภาทราบทุกครั้ง รายละเอียดของโครงการ
 กิจกรรมการดำเนินงานแต่ละยุทธศาสตร์ว่าได้ดำเนินการไปเท่าไร ปรากฏตาม
 เอกสาร...

เอกสารที่ได้ถ่ายเอกสารให้กับสมาชิกได้ตรวจสอบกันล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกท่าน
ไหนจะสอบถามเพิ่มเติมอีกบ้างหรือไม่ ถ้าไม่มีสมาชิกทุกท่านรับทราบและรับรู้
ตามที่ผู้บริหารเสนอ

มติที่ประชุมสภา
ระเบียบวาระที่ ๒

รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภา อบต. เปาะเล้ง สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๒

ประธานสภา ฯ

ขอให้สมาชิกทุกท่านได้พิจารณาตรวจสอบรายงานการประชุมครั้งที่แล้วว่าถูกต้อง
หรือไม่ มีสมาชิกท่านใดขอแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีขอมติ
ที่ประชุมด้วย

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓

มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์
เรื่องเพื่อพิจารณาร่วมกัน

ประธานสภา

๓.๑ ขอโอนครุภัณฑ์จากงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัยมาให้งาน

บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นผู้ดูแลและควบคุมการใช้รถกู้ชีพกู้ภัยต่อไป
ด้วยผู้บริหารได้เสนอเหตุผล ขอโอนการดูแลรถกู้ชีพกู้ภัยจากงานป้องกันภัยฯ มาให้
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุขเป็นผู้ควบคุมดูแลเพราะรถกู้ชีพกู้ภัยตอนสภา
อนุมัติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ จะอยู่ในแผนงาน
การรักษาความสงบภายในงานป้องกันภัย แต่เมื่อดำเนินการจัดซื้อรถกู้ชีพกู้ภัย
แล้วเสร็จ ทางผู้บริหารได้ให้สภาเห็นชอบให้รถกู้ชีพกู้ภัยโอนไปอยู่ในแผนงาน
สาธารณสุข เพราะมีความเหมาะสมมากกว่าประกอบกับงานป้องกันภัยฯ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้โอน (ย้าย) ไปอยู่จังหวัดปัตตานี เพื่อความเหมาะสมและมี
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบควบคุมดูแลรถกู้ชีพให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์
สูงสุดกับประชาชน ทางผู้บริหารจึงขอโอนการดูแลรถกู้ชีพกู้ภัยมาอยู่งาน
สาธารณสุขต่อไป สมาชิกสภาเห็นด้วยใหม่

มติที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ ๓
ประธานสภา

เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์

๓.๒ เห็นชอบเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑

ด้วยผู้บริหารได้มีญัตติขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้สภาได้พิจารณาให้
ความเห็นชอบรายละเอียดโครงการที่ขอเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๑ ก็ได้
ถ่ายเอกสารให้สมาชิกได้ตรวจสอบโครงการที่ผู้บริหารได้เสนอกันล่วงหน้าแล้ว
แต่ก่อนที่จะพิจารณาให้ความเห็นชอบ ผมขอให้นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ได้ชี้แจงขั้นตอนรายละเอียดของการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ฉบับที่ ๑ ครั้งนี้
ให้สมาชิกได้ทราบด้วยครับ ขอเชิญครับ

หน.สป.

ขอบคุณครับ สำหรับการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๑ อาศัยอำนาจตาม
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติม
แผนพัฒนาท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนา

ท้องถิ่น/...

ท้องถิ่นที่เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาวางแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ตามมาตรา ๔๖ แห่ง พรบ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนแล้วผู้บริหารท้องถิ่นจึงพิจารณาอนุมัติและประกาศใช้ต่อไป ซึ่งทุกขั้นตอนของการเพิ่มเติมแผนทาง อบต.ได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ ข้อ ๒๒ ว่าด้วยการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ทุกขั้นตอนครบ ผมขอชี้แจงแค่นี้ครับ แต่ถ้าสมาชิกจะสอบถามหรือขอแก้ไข การเพิ่มเติมแผนอีกก็ขอเชิญครับ

ประธานสภา

มีสมาชิกท่านไหนจะสอบถามเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ทางผู้บริหารได้เสนออีกบ้างไหมครับ

สมาชิก

กระผมนายกรัง เจ็ชชู ส.อบต. ม.๓ จากการตรวจสอบแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมฉบับที่ ๑ จะเป็นโครงการที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและต้องพัฒนาตำบลด้วย เพราะสมาชิกทุกคนรับรู้ตั้งแต่วันที่เวทีประชาคมหมู่บ้านแล้วครับ และเป็นโครงการที่มาจากความต้องการของชาวบ้านทุกโครงการและทุกหมู่บ้านครับผม ผมเห็นด้วยที่จะให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๑ ขอขอบคุณครับ

ประธานสภา

แล้วสมาชิกท่านอื่นมีใครจะสอบถามการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๑ อีกไหมครับ ถ้าไม่มีผมขอมติด้วยครับว่าสมาชิกทุกท่านเห็นชอบให้เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่นฉบับที่ ๑ หรือไม่โดยการลงมติขอให้สมาชิกทุกท่านยกมือขึ้นเหนือศีรษะครับ ขอมติด้วยครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

๓.๔ เห็นชอบกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓

ประธานสภา

การประชุมวันนี้เป็นการประชุมสามัญสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เป็นสมัยที่สี่ของปี ซึ่งเป็นสมัยสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๖๒ แล้ว จึงจำเป็นต้องให้สภา อบต.เปาะเส้งร่วมกันกำหนดว่าสมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ จะกำหนดให้มีสมัยสามัญกี่สมัย แต่ละสมัยเริ่มเมื่อใด และมีกำหนดกี่วันและให้กำหนด สมัยที่ ๑ ของปีถัดไปมีกำหนดกี่วัน ให้เริ่มต้นประชุมวันไหน ระยะเวลา กี่วัน แต่ตามกฎหมายสมัยหนึ่งกำหนดให้ไม่เกิน ๓๕ วัน ขอให้ที่ประชุมสภาช่วยกันพิจารณาและปรึกษาหารือกันดู

เลขานุการสภา

ปลัดในฐานะเลขานุการสภา อบต.อยากจะเสนอว่าสมัยสามัญของแต่ละปี จะกำหนด ๔ สมัย สมัยที่ ๑ เดือน กุมภาพันธ์ สมัยที่ ๒ เดือน มิถุนายน สมัยที่ ๓ เดือน สิงหาคม สมัยที่ ๔ เดือน ธันวาคม เพราะแต่ละสมัยผู้บริหารต้องมีญาติเข้าสภา ให้สภาพิจารณาให้ความเห็นชอบการปฏิบัติงานของผู้บริหาร และให้สภา

และให้สภาพิจารณาเรื่องอื่น ๆ โดยสมัยที่ ๓ เป็นสมัยบังคับอยู่แล้ว สมัยที่ ๒ สมัยที่ ๔ เป็นสมัยที่ผู้บริหารต้องเสนอแผนให้สภาทราบผลการทบทวนแผนและ ติดตามและประเมินผลแผนของ อบต.อยู่แล้ว ส่วนสมัยที่ ๓ ผู้บริหารต้องเสนอ ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีเข้าสู่สภา ฯ ให้สภาให้ความเห็นชอบ ไม่ทราบว่สมาชิกทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่

สมาชิก อบต.

กระผมนายสีอแมง มะแซ สมาชิกสภา อบต.หมู่ ๓ กระผมก็เห็นด้วยในเมื่อจะ กำหนดสมัยประชุม แต่ละสมัยก็ต้องมีผู้ตัดหรือผลการปฏิบัติงานจากผู้บริหาร ให้สภาได้พิจารณาผลด้วย ซึ่งกระผมเห็นด้วยตามที่เลขาธิการสภาเสนอให้กำหนด สมัยประชุมสามัญประจำปี ๔ สมัย โดยสมัยละไม่เกิน ๑๕ วัน สมัยแรกของปี ๒๕๖๓ ผมเสนอเป็นเดือน กุมภาพันธ์ เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ครบ และอีก ๓ สมัย ตามที่เลขาธิการสภาให้ข้อเสนอครบ

ประธานสภา อบต.

ทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะกำหนดสมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๓ ให้มี ๔ สมัย โดยสมัยที่ ๑ ให้เริ่มวันที่ ๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สมัยที่ ๒ ให้เริ่ม วันที่ ๑ - ๑๕ มิถุนายน สมัยที่ ๓ ให้เริ่ม ๑ - ๑๕ สิงหาคม และสมัยที่ ๔ ให้เริ่ม วันที่ ๑ - ๑๕ ธันวาคม สมาชิกทุกท่านเห็นด้วยหรือไม่ถ้าเห็นด้วยขอให้ทุกท่านยก มือขึ้นเหนือศีรษะครับ

มติที่ประชุม

เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

ประธานสภา.

ในส่วนของการรายงานการประชุมสภา ระเบียบได้กำหนดให้คณะกรรมการได้ตรวจดู ก่อนการประชุมคราวต่อไป จึงขอให้สมาชิกได้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการ ตรวจรายงานการประชุมด้วยครับ

มติที่ประชุม

ได้เสนอ นายมะตือเว๊ะ แกวกาจิ นายการัง เจ๊ะซู และนายแหวดาโอ๊ะ ดูแข็ง

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

- ไม่มี

ประธานสภา ฯ

ผมขอขอบคุณสมาชิกทุกท่าน ที่ได้เข้าประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ลงชื่อ..... สมศรีผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางสาวสมศรี มุสิกศิริ)
เลขาธิการสภา อบต. เปาะเล็ง

ลงชื่อ.....ณรงค์ฤทธิ์ รงโชะ.....ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายณรงค์ฤทธิ์ รงโชะ)
ประธานสภา อบต. เปาะเล็ง

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม

ลงชื่อ..... มะตือเว๊ะ ลงชื่อ... การัง ลงชื่อ... แหวดาโอ๊ะ....